

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 30/12, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc kỷ niệm 75 năm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 75 năm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe

cán bộ; đồng thời tổng kết, đánh giá kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã chủ động, tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ cấp cao, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, các đơn vị trong hệ thống thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Kết luận, phân loại sức khỏe cho từng cán bộ sau khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp đối với các cán bộ đương chức, nguyên chức và cán bộ quy hoạch cấp chiến lược. Chẩn đoán các trường hợp bệnh lý phức tạp, khó chẩn đoán, giúp điều trị có hiệu quả cho cán bộ cao cấp hiện Trung ương quản lý. Tổ chức khám

kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo quy trình mới, tiêu chuẩn mới với trang thiết bị hiện đại giúp phát hiện bệnh sớm và xử lý kịp thời. Các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố đã tích cực đổi mới công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương trân trọng ghi nhận, cảm ơn và biểu dương những nỗ lực, thành tích to lớn mà các thế hệ lãnh đạo, các giáo sư, bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên, các cán bộ, nhân viên trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ từ trung ương đến địa phương và của cả nước qua các thời kỳ đã không quản ngày đêm, âm thầm lặng lẽ từng ngày, từng giờ tận tụy với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ các cấp. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị toàn hệ thống cần tiếp tục quán triệt sâu sắc

các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung và sức khỏe của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng; đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả tạo chuyển biến tích cực trong cả hệ thống chính trị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trong điều kiện, tình hình hiện nay. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để đội ngũ cán bộ các cấp thực hiện tốt việc phòng bệnh theo nguyên tắc “phòng bệnh hơn chữa bệnh”; có chế độ sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi khoa học, hợp lý. Phát huy những thành tựu y học tiên tiến trong và ngoài nước để tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp; đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng để án “Nâng cao chất lượng bảo

vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ lãnh đạo trong tình hình mới, giai đoạn 2021 - 2026”. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và địa phương với mục tiêu cao nhất là bảo đảm sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, các cấp. Quan tâm chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, các y bác sĩ, nhân viên làm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ ở các cấp. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, các y bác sĩ, nhân viên làm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ ở các cấp.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

ĐAO QUYÊN

NĂM 2020, HỖND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 30/12, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị của Thường trực HĐND tỉnh tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa XVI năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành phố.

Năm 2020, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tổ chức thành công 8 kỳ họp, ban hành 121 nghị quyết. Công tác điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt, bảo đảm dân chủ, đúng luật, chất

lượng các kỳ họp tiếp tục được nâng lên. Chất lượng các nghị quyết của HĐND tỉnh cũng được nâng cao, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp thực tế địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của UBND tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 11 phiên họp thường kỳ giải quyết các công việc phát sinh giữa các kỳ họp; đồng thời phân công các ban HĐND tỉnh

tổ chức thẩm tra 32 báo cáo, 80 tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp trình các kỳ họp HĐND tỉnh; tổ chức hàng chục cuộc giám sát thường xuyên, chuyên đề và đột xuất các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, tổ chức, quản lý lễ hội, thực hiện một số luật tại các địa phương, đơn vị. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng luật, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, chuyển UBND các cấp, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định.

Cũng tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã hướng dẫn tổng kết hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm

kỳ 2016 - 2021; chia tay đồng chí Đàm Văn Vượng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh nghỉ hưu trí.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND các cấp thời gian tới tập trung quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp theo chức năng, thẩm quyền; trong đó chú trọng phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo thành các giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Tổ chức tổng kết hoạt động HĐND các cấp

ĐAO QUYÊN

NGÀNH CÔNG THƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

giảm 21,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2021, ngành Công Thương đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 79.770 tỷ đồng, tăng gần 16%; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt gần 51.000 tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm 2020 và kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 3.000 triệu USD. Để đạt được mục tiêu này, ngành Công Thương đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mặc dù kinh tế của tỉnh

chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 nhưng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế vẫn có sự phát triển, thu ngân sách nhà nước năm 2020 vẫn hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Kết quả đó là sự nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có ngành Công Thương. Tuy nhiên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ còn có thể phát triển tốt hơn nữa nếu chúng ta khơi thông được chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh

doanh một cách kịp thời, thực chất; minh trường đầu tư, sản xuất; kích doanh thông thoáng hơn, hấp dẫn hơn...

Nhằm phát triển mạnh ngành Công Thương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình và những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với ngành Công Thương, từ đó đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện. Sở Công Thương cần tham mưu cho tỉnh những cơ chế, chính sách tạo sức hút đầu tư và môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp,

thương mại, dịch vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các quy hoạch, quản lý các cụm công nghiệp và thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp. Thu hút đầu tư hạ tầng thương mại, trong đó có hệ thống chợ dân sinh, phát triển thương mại điện tử; quy hoạch phát triển điện bảo đảm năng lượng phục vụ phát triển ngành Công Thương; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn khuyến công, khuyến thương.

Chuẩn bị được sang năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Công Thương cần sớm triển khai các biện pháp bình ổn thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch

THU HIỆN

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

trên địa bàn tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Toàn huyện kết nạp 86 quần chúng ưu tú vào Đảng, xóa tên 22 đảng viên. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành 77 cuộc kiểm tra, 78 cuộc giám sát, thi hành kỷ luật 62

đảng viên. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tập hợp các tầng lớp nhân dân thực qua các đoàn thể tiếp xúc được chú trọng thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần vượt khó vươn

lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Thư và đề nghị trong năm 2021, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, triển khai quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra, quyết tâm thực hiện thành công để tạo tiền đề, khí thế, tâm thế cho cả nhiệm kỳ. Cấp ủy, chính quyền

từ huyện đến cơ sở tập trung rà soát các vấn đề còn tồn đọng để giải quyết sớm, dứt điểm, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu đổi mới phong cách, lối làm việc, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cấp ủy, chính quyền cần cấp tiếp tục thực hiện toàn diện tổ chức đảng, hệ thống chính trị theo phương án đã xây dựng

MINH HƯƠNG

ĐỐI THOẠI VỚI CÁC HỘ GIA ĐÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường GPMB, đạt 84%, tuy nhiên trong các hộ đã nhận tiền còn 16 hộ chưa bàn giao căn hộ, 39 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Các hộ chưa nhận tiền do còn đề nghị đưa phần diện tích cơ sở, diện tích hành lang tòa nhà hiện các hộ đã sử dụng riêng vào diện tích hỗ trợ nhà ở mới, chưa nhất trí tỷ lệ hỗ trợ 1

đổi 1, đề nghị được bố trí nhà ở tầng 1...

Tại buổi đối thoại, các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố đã trả lời, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân trong khu tập thể, nhất là các nội dung liên quan đến diện tích hỗ trợ và giá hỗ trợ nhà ở mới; cơ chế bồi thường nhà ở cũ; công tác GPMB và đo đạc, xác định

diện tích nhà ở cũ để được bồi thường; chi phí hỗ trợ quá trình di chuyển, thuê nhà trong thời gian triển khai dự án và phương án bố trí các căn hộ mới cho các gia đình trong khu tập thể...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng, phường Lê Hồng Phong với mục đích thiết thực, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân, góp phần chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị của thành

phố trong thời gian tới. Vì vậy, đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh và thành phố Thái Bình lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình, cá nhân trong khu tập thể 4 - 5 tầng, phường Lê Hồng Phong. Dựa trên các quy định của pháp luật, cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố trả lời, làm rõ; tổ chức rà soát, kiểm tra, kiểm đếm lại toàn bộ diện tích các căn hộ, từ đó tạo sự đồng nhất và đồng thuận của người dân trong việc bồi thường,

hỗ trợ, bố trí nhà ở mới cho các hộ gia đình, cá nhân để di dời, GPMB khu tập thể 4 - 5 tầng, phường Lê Hồng Phong. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các hộ dân khu tập thể 4 - 5 tầng, phường Lê Hồng Phong tiếp tục ủng hộ, sớm di dời, bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai đúng tiến độ, góp phần chỉnh trang đô thị xanh, sạch, đẹp, thúc đẩy phát kinh tế - xã hội của thành phố và tỉnh.

Thông báo chuyển địa điểm giao dịch

Từ ngày 1/1/2021, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietinbank Thái Bình) thực hiện chuyển địa điểm giao dịch Phòng giao dịch Lý Bôn (số 552, Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) đến Phòng giao dịch Hoàng Công Chất (số 8, Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) và Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt (số 517, Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) đến Phòng giao dịch Lê Hồng Phong (số 57, Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình). Vay Vietinbank Thái Bình xin thông báo để quý khách hàng biết, bảo đảm thuận tiện trong giao dịch.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại:
+ 0227.3836.254 - 0227.3836.209
(Phòng giao dịch Hoàng Công Chất).
+ 0227.3736.217 - 0227.3833.641 - 0227.3731.856
(Phòng giao dịch Lê Hồng Phong).

THÔNG BÁO

Về việc xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tên tôi là: **TRẦN VĂN THIÊN**
 Sinh năm: 1962
 CMND số: 158435084 ; Cấp ngày 22 tháng 06 năm 2011 tại Công an tỉnh Thái Bình.

Thường trú tại: Thôn La Nguyễn, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
 Gia đình tôi có làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 393223 UBND huyện Vũ Thư cấp ngày 01/03/1997 vào năm 2016.

Tôi cam kết nhà, đất ghi trong giấy tờ bị mất trên chưa được kê, tặng, cho, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.

Nay chúng tôi làm thông báo này trong vòng 30 ngày kể từ ngày 31/12/2020 đến ngày 30/01/2021 nếu không có bất cứ tranh chấp nào xảy ra liên quan đến mảnh đất này thì chúng tôi sẽ nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 393223 UBND huyện Vũ Thư cấp ngày 01/03/1997.

Kiểm điểm tập thể...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 30/12, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị của UBND tỉnh kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh năm 2020; cho ý kiến về chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và huyện, thành phố.

Năm 2020, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đã thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên và các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm. Chính vì thế, mặc dù gặp nhiều khó khăn đặc biệt là tác động của dịch Covid-19 nhưng kinh tế của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng khá và cao hơn mức tăng trưởng dự kiến của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt 53.523 tỷ đồng, tăng 3,23% so với năm 2019; tổng giá trị sản xuất ước đạt 154.251 tỷ đồng, tăng 1,8% so với năm 2019, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,3%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,2% và khu vực thương mại, dịch vụ tăng 2,8%. Ngoài ra, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh còn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng, từ đó động viên, tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh cũng thực hiện kiểm điểm năm 2020, trong đó chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế, trên cơ sở đó đề ra phương hướng và giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đưa tỉnh ngày càng phát triển.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, các ý kiến chính là cơ sở để tập thể và từng đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh có định hướng khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh về định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đó là nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh; thực hiện tốt hơn nữa kỷ cương, kỷ luật hành chính; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh; quan tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đã đề ra; thực hiện quyết liệt cho công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm.

Về chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh, trên cơ sở đăng ký của các sở, ngành và huyện, thành phố, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng chương trình công tác theo từng tháng với dự kiến gồm 107 nội dung. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố nghiên cứu, rà soát lại các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để bổ sung kịp thời; giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, hoàn thiện chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh; đồng thời đề nghị sau khi ban hành chương trình công tác, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu điều hành thực hiện bảo đảm nghiêm túc, đúng kỷ cương, kỷ luật và quy chế đã đề ra.

MINH HƯƠNG

NĂM 2021, NGÀNH XÂY DỰNG...

(Tiếp theo trang 1)

phối hợp với các đơn vị chủ trì, rà soát, hoàn thiện theo quy định; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng, thể chế các văn bản quy phạm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; công tác quản lý xây dựng từ thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, kỹ thuật, bản vẽ thi công, dự toán đến quản lý chất lượng, an toàn xây dựng được kiểm soát khoa học, phù hợp...

Phát huy kết quả đạt được, năm 2021, ngành Xây dựng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất xây dựng tăng 11%; tỷ lệ đô thị hóa đạt hơn 23%; diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 28,1m² sán/người; sản phẩm vật liệu chủ yếu của ngành như: gạch ốp lát đạt gần 30 triệu mét vuông, sứ vệ sinh 3,5 triệu sản phẩm, gạch không nung đạt hơn 38 triệu viên, xi măng đạt 20 nghìn tấn... Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng theo hướng đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước. Triển khai thực hiện tốt, hiệu quả các mặt công tác như: quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị; quản lý hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà ở thị trường bất động sản; quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý phát triển vật liệu xây dựng và đẩy mạnh cải cách hành chính...

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 30/12, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 82,4 triệu người nhiễm và gần 1,8 triệu người tử vong do Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 30/12, Việt Nam có thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã ghi nhận trên cả nước là 1.456 bệnh nhân. Trong ngày, cả nước cũng đã có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 1.323/1.456 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 98 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe khoảng 16.700 người.

Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ 15 phút ngày 30/12, tại các cơ sở y tế không còn trường hợp nào đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Bệnh nhân số 1.359 đã được xuất viện sau khi điều trị khỏi và cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày theo quy định. Bên cạnh đó, số chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) vẫn là 31 chuyên gia.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
--	--